

UBND TỈNH KIÊN GIANG  
**VĂN PHÒNG**

Số: 825 /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020**

Ngày 02 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 10 năm 2020 (*trực tuyến với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố*). Nội dung Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp gồm có: Đại biểu là Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, vắng 02 thành viên (*Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình; Giám đốc Công an tỉnh*), 05 thành viên UBND tỉnh cử cấp phó tham dự (*các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư (ông Ngô Hen), Giáo dục và Đào tạo (ông Cao Thanh Hùng), Thanh tra tỉnh (ông Nguyễn Văn Đức), Công Thương (Lâm Huỳnh Nhân), Tài chính (ông Nguyễn Quốc Khởi)*); Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (*không phải là Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh*), lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ban Giám hiệu các trường cao đẳng; lãnh đạo các công ty có vốn Nhà nước; lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 04 Ủy ban nhân dân cấp huyện cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tại điểm cầu của cấp huyện (*Giồng Riềng (ông Võ Tùng), Châu Thành (ông Tô Hà Giang), Giang Thành (ông Bùi Văn Mến), Phú Quốc (ông Huỳnh Quang Hưng)*), 03 huyện không có Lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp huyện tham dự (*Hà Tiên, Rạch Giá, Vĩnh Thuận*).

Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020.

Các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các địa phương (*U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Hà Tiên*), các sở, ngành (*Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế*). Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành có ý kiến kết luận như sau:

### **1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội:**

Trong tháng, UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cùng với cả nước Kiên Giang đã bước qua giai đoạn tâm dịch thứ 2, Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 cơ bản bình thường trở lại. Một số ngành, lĩnh vực thuộc khu vực 2 và 3 có mức tăng trưởng so với tháng trước; lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và thu ngân sách đạt kế hoạch có khả năng hoàn thành kế hoạch năm. Đã chỉ đạo thực hiện khẩn cấp các giải pháp ứng phó trước, trong và sau các cơn bão.

Mặc dù một số chỉ tiêu tuy tăng so tháng trước nhưng vẫn đạt thấp so kế hoạch như: giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, xuất khẩu hàng hóa, khách du lịch; đặc biệt là đầu tư công, xây dựng cơ bản đến ngày 29/10/2020 giá trị giải ngân đạt 54,82% kế hoạch....

### **2. Về các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11**

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND tỉnh nêu tại Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 (*Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 03/11/2020*); yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát lại các nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao tập trung thực hiện các nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất:

*a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội.*

*- Tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ, các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: cùng với cả nước, Kiên Giang đã bước qua giai đoạn tâm dịch thứ 2. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn tiếp diễn phức tạp, nhiều nước đang bùng phát trở lại, yêu cầu các cấp, các ngành các địa phương, từng thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thỏa mãn, lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo đúng chỉ đạo các cấp.*

- *Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội:* mặc dù nền kinh tế tỉnh tăng trưởng trở lại nhưng chỉ đang ở giai đoạn bước đầu, một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng chậm và thấp hơn so với dự kiến, yêu cầu người đứng đầu các đơn vị có liên quan không chủ quan, tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất.

*b) Kinh tế:*

- *Sản xuất nông nghiệp:* theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết để điều hành sản xuất một cách linh hoạt, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm lịch thời vụ, khuyến cáo nông dân thực hiện nghiêm xuống giống vụ Đông Xuân lịch thời vụ, đảm bảo kế hoạch sản xuất lúa, sản lượng đạt từ 4,4 triệu tấn trở lên. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm, nuôi biển đảm bảo sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt từ 769.000 tấn trở lên.

Tiếp tục tìm giải pháp tạo điều kiện, hỗ trợ cho bà con ngư dân và doanh nghiệp đánh bắt hợp pháp để phục hồi sản xuất, đã được UBND tỉnh chỉ đạo tăng, giãn tiến độ, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện; yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương đề xuất UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề để tháo gỡ khó khăn.

Nâng cao năng lực các bến cảng, yêu cầu Ngành nông nghiệp rà soát tất cả các hệ thống cầu, cảng, có giải pháp cải thiện hạ tầng, dịch vụ tại cảng để đáp ứng tốt nhu cầu hậu cần nghề cá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường.

- *Về phòng chống thiên tai:* dự báo đến cuối năm có khả năng xuất hiện thêm các cơn bão ảnh hưởng đến tỉnh ta, yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương luôn chủ động các phương án phòng, chống và ứng phó có hiệu quả tương ứng với từng loại hình bất thường của thời tiết. Khẩn trương khắc phục nhanh nhất hậu quả do ảnh hưởng của các cơn bão gây ra ở các địa phương, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tạo điều kiện tốt nhất để khôi phục sản xuất cho người dân.

Đẩy nhanh tiến độ, trình công nhận 02 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, yêu cầu Văn phòng Điều phối nông thôn mới, UBND huyện Gò Quao, Giồng Riềng, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết để trình trung ương theo quy định.

- *Về thúc đẩy giải ngân đầu tư công:* yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và khẩn trương nghiệm thu, lập thủ tục thanh toán để giải ngân vốn; Đoàn công tác liên ngành làm việc với các đơn vị giải ngân thấp để kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; thực hiện nghiêm cam kết giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công năm 2020 đến cuối năm.

- Tập trung thu ngân sách đạt kế hoạch năm, yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh thực hiện tốt việc thu, theo dõi sát tình hình thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu tiềm năng để tăng thu, bù đắp hụt thu, nhất là các khoản thu còn thấp. Triển khai thực hiện tốt các chính sách về thuế theo quy định (*hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...*)

- Khắc phục một số hạn chế trong công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai, môi trường ở một số địa phương, yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai, môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đặc biệt ở các địa phương Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc.

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường dịp cuối năm, yêu cầu Ngành Công Thương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả; kịp thời có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp theo thẩm quyền, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao và dịp cuối năm.

#### *c) Văn hóa – xã hội*

- Giáo dục và Đào tạo: có giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho học sinh, các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ, bảo đảm duy trì chương trình, nội dung học tập. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Y tế: tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết ở các địa phương có nguy cơ cao.

- Tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg về sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, đến nay vẫn còn địa phương chưa hoàn thành việc chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu ngành có giải pháp hiệu quả hoàn thành 100%.

- Từng bước phục hồi các hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh từ nay đến cuối năm 2020, tạo đà phục hồi và hướng tới thu hút khách du lịch quay trở lại Kiên Giang, giao Sở Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện.

*d) Quốc phòng An ninh, xây dựng chính quyền*

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ phòng chống, kiểm chế và đẩy lùi các loại tội phạm.

Tiếp tục kiểm chế, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông, yêu cầu các lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp được đề ra, tăng cường tuần tra, kiểm soát, trên các tuyến đường thường xảy ra tai nạn.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại đúng quy định; xử lý kịp thời các khiếu nại, không để hình thành điểm nóng, nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp Quốc hội, thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng.

Dự kiến, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức các kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm năm 2020, yêu cầu các sở ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Còn 02 tháng để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, trong khi khối lượng công việc còn nhiều, yêu cầu người đứng đầu các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất; đối với các chỉ tiêu đạt, các đơn vị tiếp tục phấn đấu vượt; đối với các chỉ tiêu chưa đạt, các đơn vị tiếp tục tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thực hiện đạt mức cao nhất; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020 đến Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện biết để triển khai thực hiện. *quab*

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ (A và B);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự họp;
- LĐVP;
- CVNC;
- Lưu: VT, pxquyet.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đỗ Thị Lệ Hảo**